

กระจก 8 หน้า

จับเข้าคูดชวณาดันราคาข้าว

สัปดาห์ก่อน "ฟินีเอส" เขียนเรื่อง "ทุจริตในกระทรวงพาณิชย์" ไปแล้วสร้างความแตกตื่นให้กับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ไม่น้อย เพราะบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เกิดการทุจริตขึ้นแล้วภายในองค์กร

แต่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับกระทรวงฯ วันนี้ขอเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้ "นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร" โฆษกกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้น

นายบุญฤทธิ์ ชี้แจงว่า กระทรวงฯ ภายใต้งานนำของนางสาวชุติมา บุญประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องเป็นยุคของ Zero Corruption และจะเดินหน้าต่อต้านคอร์รัปชันให้หมดไปแน่นอน

ส่วนการสอบทุจริตข้าราชการระดับผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่ประจำอยู่ในประเทศหนึ่ง และมีข้าวเรียกเก็บค่าหัวคิว จากผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศนั้น ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และอยู่ระหว่างการสอบสวนพฤติกรรม

หากพบผิดจริงจะว่าไปตามผิด ไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆเด็ดขาด เรื่องนี้รับประกันได้!!

สำหรับการเรียกเก็บค่าหัวคิวจากผู้ค้าในตลาดนัดวันศุกร์ ที่กระทรวงบริหารจัดการและจับสลากทุก 4 เดือนนั้น ขอชี้แจงว่า ผู้ค้าต้องซื้อเอกสารจับสลากชุดละ 100 บาทจริง เพื่อป้องกันพวกหน้าม้าที่เกณฑ์คนมาจับสลาก ถ้าไม่มีต้นทุนเลย ก็จะส่งคนเข้ามาจับสลากมาก และยังทำให้ผู้ค้าตัวจริงหมดโอกาสได้แข่งค้า

ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมจับสลากมากกว่า 1,000 ราย แต่มีแข่งค้า 400 แฉง เป็นแข่งค้าที่ต้องจับสลาก 300 แฉง และแข่งค้าที่เป็นโควตาของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงฯอีก 100 แฉง โดยแข่งค้าที่จับสลากมีอัตราส่วน 4 ต่อ 1 จึงมั่นใจว่า ไม่มีใครกล้าเสี่ยงส่งหน้าม้ามาจับสลาก เพราะอาจได้ไม่คุ้มเสีย

ส่วนที่ระบุว่า มีข่าใหญ่คุมโควตาแข่งค้านั้น โฆษกกระทรวงฯ ยืนยันหนักแน่นว่า ไม่เป็นความจริง เพราะในทางปฏิบัติได้แจกโควตาให้กับกรมต่างๆในกระทรวงฯจริง ซึ่งแต่ละกรมก็นำไปให้กับข้าราชการลูกจ้างเพื่อเป็นสวัสดิการ

แต่บางกรมมีโควตาเหลือจากการจัดสรรให้ข้าราชการในสังกัด จึงมีผู้ค้าขอเช่าแข่งค้าที่เหลือ โดยตรงกับกรม ซึ่งกรมก็ออกใบเสร็จรับเงินของราชการเข้ากองทุนสวัสดิการกรมอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีข่าใหญ่เข้ามาบริหารจัดการแต่อย่างใด

ดังนั้นตลาดนัดวันศุกร์ ไม่มีข่าใหญ่คุมโควตาแข่งค้า แล้วเรียกเก็บเงินค่าหัวคิวจากผู้ค้าแน่นอน!!

อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมถึงการแก้ปัญหาการค้าข้าวให้ชาวนาว่า ล่าสุด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับชาวนา จาก 5 สมาคม เพื่อทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการหามาตรการเพิ่มเติมยกระดับราคาข้าวเปลือก นอกเหนือจากมาตรการต่างๆที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้

โดยทั้ง 5 สมาคม ได้แก่ สมาคมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย และเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งนัดแรกจะประชุมกันสัปดาห์นี้ และจะประชุมกันทุกๆ 2 สัปดาห์

ถือเป็นอีกหนึ่งในหลายแนวทางที่รัฐนำมาปรับใช้ช่วยเหลือชาวนา จากนี้ต้องรอดูว่า จะสำเร็จหรือไม่ แต่ก็ขอเอาใจช่วย เพราะชาวนาถูกเอาเปรียบมานานแล้ว ถึงเวลาล้มตาอำปากได้เสียที.

ฟินีเอส